

ชื่อส่วนงานย่อย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

คณะ	ความเสี่ยงที่พบ	จำนวน KRI	KRI				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI)	เป้าหมาย(ค่าที่จะได้รับ)	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
คณะเภสัชศาสตร์	การบริหารจัดการหลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	2	อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคนมีผลงานวิชาการ	1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อย 3 เรื่อง ภายใน 3 ปี 2. อาจารย์ผู้สอน อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 3 ปี	อาจารย์บางคนยังไม่มีผลงานทางวิชาการ	ไม่บรรลุ	อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน มีผลงานวิชาการที่ไม่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทำงานวิจัยด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาหลักสูตร เพิ่มเติมจากการทำงานวิจัยตามความถนัด 2. คณะส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์	จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิจัยด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มากยิ่งขึ้น	ปีการศึกษา 2559/ผู้บริหาร	ยกไปเป็นปีการศึกษา 2560
คณะเภสัชศาสตร์	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา	2	1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 2. นิสิตสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่านภายในเวลาที่กำหนด	1. ร้อยละ 100 2. ภายในเวลา 5 ภาคการศึกษา	1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสอบความรู้ผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตศึกษาร้อยละ 100 2. นิสิตสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่านภายในเวลาที่กำหนด	ไม่บรรลุ	1. ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ไม่เพียงพอ เช่น ความรู้ทางพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และการ 2. ความรับผิดชอบของผู้เรียนต่องานที่ได้รับมอบหมาย	1. จัดสอนเสริมเตรียมความพร้อมความรู้พื้นฐานก่อนเข้าเรียน 2. จัดระบบการส่งงานที่ได้รับมอบหมายและการประเมินผล 3. จัดสัมมนารายวิชา	1. จัดให้การสอนเสริมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 2. จัดระบบส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและกระตุ้นนิสิตเป็นระยะ 3. จัดให้มีการสัมมนารายวิชาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ปีการศึกษา 2559/ผู้บริหาร	ยกไปเป็นปีการศึกษา 2560 โดยปรับตัวชี้วัดเพิ่มเติม

คณะ	ความเสี่ยงที่พบ	จำนวน KRI	KRI				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI)	เป้าหมาย(ค่าที่จะได้รับ)	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
คณะ เกสัช ศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน	1	จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้	จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่รับเข้าในปีการศึกษา 2559 ได้ทั้งสิ้น 102 คน คิดเป็น 92.73% (จากเป้าหมาย 110 คน)	ไม่บรรลุ	จำนวนนิสิตที่รับเข้าไม่ตรงตามเป้าหมาย	1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกมากขึ้น  2. วางแผนสำหรับการจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากการรับการจัดสรรจาก	1. จัดทำเอกสารการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังสถานศึกษาต่างๆ  2. จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  3. จัดประชุมวิชาการต่างๆ ที่มีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียน	ปีการศึกษา 2559/ผู้บริหาร	ยกไปเป็นความเสี่ยงปีการศึกษา 2560 โดยปรับตัวชี้วัดเพิ่มการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ตาม
คณะ เกสัช ศาสตร์	บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	1	ผลปฏิบัติงานจากแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ	ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ผลปฏิบัติงานจากแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	บรรลุ	การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของวิทยาการและบริบทของการประกอบวิชาชีพเกสัชกรรม	1. จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อให้มีคุณลักษณะเชิงวิชาชีพเกสัชกรรม  2. จัดทำระบบการพัฒนาคุณลักษณะเชิงวิชาชีพและกำหนดให้มีการปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	1. จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเชิงวิชาชีพเกสัชกรรม  2. กำหนดคุณลักษณะเชิงวิชาชีพและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อให้มีการปฏิบัติตาม	ปีการศึกษา 2559/ผู้บริหาร	ยกไปเป็นความเสี่ยงปีการศึกษา 2560 โดยปรับตัวชี้วัดเพิ่มเติม